



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ฉบับที่ ๓๐

เรื่อง ยกเลิกมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากจังหวัดระยอง เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้า
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากจังหวัดระยอง เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดระยอง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดระยอง ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งทางจังหวัดระยองได้ดำเนินการ ติดตาม ค้นหาผู้สัมผัสโรคและผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน มากกว่า ๖,๐๐๐ ราย ผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียว ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงที่ต่ำมากต่อการติดเชื้อในกรณีเหตุการณ์นี้ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่งหรือประกาศมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุมโรค ในวาระความจำเป็นเร่งด่วน ได้นั้น จึงขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากจังหวัดระยอง เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่วนประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง ควรระมัดระวังสังเกตอาการตนเอง หากต้องการคำปรึกษาหรือ หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาขึ้นไป หรือมีไข้ ตัวร้อน ปวดเนื้อ ปวดตัว หนาวสั่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือไม่ได้กลิ่น ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่หรือรีบไปพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย